



**แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
พ.ศ.2565**

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตุลาคม 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

แผนงาน/ โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (ไตรมาส)			
						1	2	3	4
โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์	1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์	1. ติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 2 ครั้ง 2. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ในปี ต่อไป	1. รายงานการประเมินตนเองแผนกลยุทธ์ 2. รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	3,000	↔			
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์	1 เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณให้มีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2 เพื่อนำผลการประเมินการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 2. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. มีแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	2,000	←			→
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุม	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุม	1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 2. มีการนำผลการประเมินงานด้านความเสี่ยงและ	1. ความเสี่ยงของคณะลดลง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	3,000	←			→

แผนงาน/ โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (ไตรมาส)			
						1	2	3	4
เสี่ยงและการควบคุม ภายใน	ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	ควบคุมภายใน มาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน ด้านดังกล่าว ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น							
กิจกรรม รายงาน ค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ปี 2565 แสดงเป็นราย เดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านค่าใช้จ่าย น้ำมันรถตู้ ให้มี ประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายน้ำมัน รถตู้ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/ โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	←			→
กิจกรรม รายงาน ค่าปรับวัสดุอุปกรณ์ เสียหายและค่าบริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2565 แสดงเป็นราย เดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านค่าปรับ วัสดุอุปกรณ์เสียหาย และค่าบริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ให้มี ประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านค่าปรับวัสดุ อุปกรณ์เสียหายและ ค่าบริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ให้มี ประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/ โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	←			→
กิจกรรม รายงานวัสดุ คงเหลือ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนใน ที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านวัสดุ คงเหลือ ให้มี ประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านวัสดุคงเหลือ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/ โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	←			→

